







CHUYÊN NGÀNH ĐOẠN - TRƯỜNG CỦA LÊ-THI-TRÂM (Cố mẫu)

Hỡi tướng lại năm xro... mù bất nào nòng chên ngán. Khi buồn, khi vui, khi tan, khi hẹp. Ngày giờ thối hoạt lại qua dường như nước chảy, tên bay.

Hai lần ba, bốn không, thế dụng thì đành dưới. Lâm khởi sự và từ đây tình Lâm Thu càng ngày càng ợt lạc, một ngày kia Thu rên biệt tịch mà...

Ái là người ở trái qua... cái cánh khô lâm, mới biết cái nôi ù sủ đầu đôn. Bà năm trường, bu năm cái cánh thoáng qua không có gì lâu cho lâm. Lâm đang ngồi trước bàn thờ cha trong phòng vắng vẻ. Chẳng hiểu sống người đến con la lạ trước mặt. Phúc chúc lại thờ thái, chẳng đang mong tưởng cái tướng đã đến ru ba năm về trước. Lâm còn nhớ rõ như mới hôm qua cái ngày chàng mất sủ. Đã lâu lắm rồi, chàng có quên đi mà không được. vì đó là một cánh lâm cho chàng đau đớn mỗi khi nghĩ đến.

Thu đi Lâm càng khổ sủ... Lâm vực nhớ cha vộm Lâm nhốt định quay về thăm và kiểm sủ lâm.

Vi một sự giận giữ như... nhen mà Lâm đành trốn ru đi để lại một gia đình nghèo khổ trợ trợ cha và em. Lâm đi... Lâm cũng không định đi đâu. Mười bảy tuổi, vô cái tuổi non nớt ấy, thiếu trí khôn ậy chắc Lâm chẳng hiểu cuộc đời là khổ sủ mà Lâm đành vọt ra ru đi.

Nhưng than ôi! Cuộc đời... đời đời bề dau nhà chàng xưa chi còn mang đất bỏ hoang. Lâm ngắm ngời ngời người loi xom mới biết. Từ khi Lâm đi nha thiếu trẻ học sủ, em chàng đi ở với người lấy lieu nước cha. Rồi như như chàng gởi về, được thành thử ít lâu, kê chu chàng mang bệnh nặng, em chàng không thay tay lên về nư. Cha Lâm chết, em chàng, như người loi xom chôn đùm, vadi tìm chàng bỏ vô không biết nơi đâu. Như set danh bên tai Lâm nghĩ đi... Rồi chàng đồng giận dữ hét ri lên sủ Thu Thu, mi de lâm, mi giêi cha ta, mi hạt một đéi ta, mi đay đay em ta, hư... à mi ôi coi tao.

Hai tháng trời bơ vơ nơi... xứ lạ, Lâm mới biết đời mình là đời và có độc. Rồi Lâm vào làm công cho một tiệm may nư Lâm thấy mình đã yên ổn. Nhưng về sau, Lâm hồ hện Lâm nhời đến cha già em gái. Lâm muốn quay về Lâm tự nghĩ mình chưa có nghiệp gì để nuôi sống Gia đình, về chán hại thêm mà thôi.

Như đến buổi sáng... cảm đầu chấy thối vấy vấy cũng còn ru đưa tiếng ho hét của Lâm.

Lê-thi-Trâm (Cố mẫu)



KUAM 1938

Cho quý Bà, quý Cô, quý Ông

Trương xe hơi

28 - 33, rue de Valenciennes - Téléphone 20.428 - SAIGON

Vô M. Tripan-nương-Ngần chủ trương... sủp du-lịch đi xem thành cầu trong xứ và những xứ lân cận.

- Nam-ky - Trang-ky - Hắc-ky - Cao - mien - Leo - Diem, Ph-lam-Tan - Caomin. An-đô và An-châu.

Có thương-tượng với các công ty hàng-hải được gia đặc, biệt cho quý khách.

CLINIQUE MÉDICALE DOCTEUR PHAN-TẤN-THIỆT. 40 đường Meyer số 179, tại ĐAK OVNANGH. Spécialité en dermatologie...

CÓ BÀN TẠI NHÀ IN NGUYỄN-VĂN-CỬA Manuel de l'infirmier của Ông NGUYỄN-VĂN-KHAI MÉDECIN INDOCHINOIS DE CADRE LATÉRAL. Giá mỗi cuốn 2\$50

Một năm qua, Lâm đã... dàng hoàng một anh thợ may thên nghề lương thán bôn mưu dòng, Lâm mỉm cười rõ, mỗi tháng gởi tiền về ru cứu xin cha ru bỏ lối ru oha Lâm nhận lời và chuyên chàng lo làm ăn cho chơi đùa vui lòng. Được qua năm thư hai Lâm cũng bắt đầu yếu Thu, cô gái giang-hồ, Thu đẹp lắm đẹp lắm, cho Lâm say mê ngày ngày và quên tất cả cha già em gái đang mong chờ anh-con-tiền

Lương tháng tiền ta bởi... Thu. Thu hửi Lâm cũng hửi theo. Rồi Lâm dăm ru phải nặng. Từ đây Lâm làm việc bỏ bê trẻ nái. Có ngày không mặt Lâm ở tiệm ông chủ giận không muốn dùng Lâm nữa.

Muôn bán

- 1 số đất trả lệ tại Chợ lớn rue des Marseis đéi được 2\$67 m 50
- 1 số đất tại Lạc tại Saigon (B&H) rue Meyer, đéi được 3781 m²
- 2 số đất tại Lạc tại Tây Ninh (C&M) giáng
- 1 số đất trả lệ tại Phưong-hài Ba-jinh, đéi được hơn 19 m ấp theo môt bển và theo đường Barbell nhéi làm đéi đung quá 5 m ấp Ngựt.
- All muốn mua sủ mới thì theo sỏn B&H-b&H và đéi đung ngách

Cuộc xổ số của hội quang lại hội hữt

Table with lottery results: 1 số độc đắc... 10000, 1 - 8000 1000, 10 - 100 100, 20 - 50 50, 50 - 20 1000, 100 - 10 10000. Ngày 29 Septembre 1938.

CHOCOLAT NESTLÉ

Chàng những là đồ đề trắng lại gọt, mà nó cũng là một món ăn bổ khôe



CHOCOLAT NESTLÉ

CUỘC XỔ SỐ ĐÔNG-PHAP KỶ THỨ NHÌ 1938. 400.000 đồng chia làm 4 sê-ri 200 000 vé mỗi vé một đồng. Bảng xổ số và giải thưởng chi tiết.

Một ngày các vé số trúng sủn sê-ri, đầu cả đéi trúng trong 4 kỳ xổ các sủ nhỏ trước kia đéi nư. cũng đéi đung đéi sủ đéi chúng 5 sủ lớn ấp.



